
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

สโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 
Rotary club of Suphanburi 

 

นายก สมชัย  โสภาศรีพนัธ์ 

            นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี ปีบริหาร  2560-2561 

        “โรตารี มุ่งมัน่สร้างสรรค์” 
 

 

 

 

ปีที่ 46  ฉบับที ่ 13  วนัพุธที่  15   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560 



                  ผู้ที่น าอาหารและขนมมาเยี่ยมสโมสร ฯ 

 

 

เร่ิมประชุม เวลา  20.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รายงานการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 วาระที่  2     รทร.ก าจร   ศรีวราสาสน์ 
                    ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร            
 
                  
 @   วนัน้ีเป็นการประชุมประจ าสัปดาห์ พุธที่  15  พฤศจิกายน 2560 โดยการน าของ นายกสมชยั โสภา
ศรีพนัธ์   ภายใตค้ติพจน์    “โรตารีมุ่งมัน่สร้างสรรค์   ROTARY MAKING A DIFFERENCE  วนัน้ีเป็น
วนัครอบครัวเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างสมาชิกในสโมสร และเป็นการฉลองวนัคลา้ยวนัเกิดของ
มวลมิตรโรแทเรียน  โรตารีแอนน์ ยินดีตอ้นรับ อน.นิมิต  วนัไชยธนะวงศ ์ ผุว้า่ราชการจงหวดัสุพรรณบุรี  
คุณจุฬารัตน์   วนัไชยธนะวงศ ์ นายกเหล่ากาชาด จงัหวดัสุพรรณบุรี, มิสเตอร์ฮวงโห  ผอ.สถาบนัขงจ่ือ, 
อ.เร่อหมีน   อาจารย์ภาษาจีน, ผชภ.เสาวลักษณ์   ประสิทธิผล  ผภช.พท.3330, นายประดบัชาติ  แสง
ควงษ ์ นย.สร.เพชรสุพรรณ, กต.ตร.ภาค 7 คุณเฉลียว  เกาะแกว้ ที่ปรึกษานายก อบจ.สพ  และเป็นสมาชิก
กิติมศกัดิ์   สร.สุพรรณบุรี,นายปิยะพฒัน์   เจริญสุข  นย.อบต.สนามชยั,โรตารีแอนน์วราภรณ์  บุญแสง,  
แอนน์ยุพิน  กิตติวรภทัร, แอนน์,  แอนน์สุดา  ลิ่มทอง,  แอนน์มุกดา  สุจิตต์, แอนน์เฉลา   อนุกูลวฒันา, 
แอนน์พรทิพย ์ รุ่งโรจน์ชยัพร,  แอนน์ภคัพร   ปัญจะธนะสาร, แอนน์กิติมา   สีตลกาญจน์, แอนน์นภาพร  
เทพศิลปวสุิทธ์ิ, แอนน์สมฤทยั   เฮงวฒันา,  แอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ ,  แอนน์อาภรณ์  ตนัเจริญ   แอนน์
สอาด  โสภาศรีพนัธ์, แอนน์จุฑามาศ   ตั้งตน้ตระกูลแอนน์อรทยั   รักกิจการพูล  ขอบคุณครับ 
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 วาระที่  1    นายกสมชัย  โสภาศรีพันธ์               
                    นายกสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี เปิดประชุม 
 
                  

วาระการประชุมประจ าสัปดาห์ คร้ังต่อไป  
วันพุธที่  6  ธันวาคม  2560  ณ โรงแรมสองพันบุรี 

 วาระที่ 1  นายกสโมสรเปิดประชุม 
วาระที่ 2  ปฏิคมแนะน าแขกที่มาเยี่ยมสโมสร 
วาระที่ 3  สนเทศโรตารี 
วาระที่ 4 สนเทศอาชีพ 
วาระที่ 4  นายกสโมสรกล่าวขอบคุณและปิดประชุม 

 
 

@ นายนิมิต วนัไชยธนะวงศ ์  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี น าไวน์มามอบให้ 2  ขวด , อผภ.ไพโรจน์ 
แอนน์สุธีรา   จิระเสวจิีนดา    คุกก้ี   MEZ-ZO     ถุงใหญ่ , อน.ไพบูลย ์แอนน์ยุพิน  กิตติวรภทัร  ขนมกุ่ย
ฉ่าย   1  ตะกร้าใหญ่,ขนมถัว่แปบ  1 ตะกร้าใหญ่  , ผชภ.เสาวลกัษณ์  ประสิทธิผล      

 

 

นย.สมชยั แอนน์สอาด  โสภาศรีพนัธ์  บริจาคเงินจ านวน 
20,000 บาท งานมงคลสมรสบุตรสาว 

 

 

 

   

 

 

ภาพการประชุมประจ าสัปดาห์ 

 

 

 

   

 

 

 

ขอบคุณครับ    

 

 

 

 



รทร.วรัิตน์ แอนน์อาภรณ์  ตนัเจริญ   ถัว่เขียวตม้น ้ าตาล  1  หมอ้ใหญ่ ,นย.สมชยั แอนน์สะอาด   โสภาศรี
พนัธ์    ขนมจีน + น ้ ายา    1  หมอ้ใหญ่ , อน.อดุลย ์แอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ  แกงเขียวหวานหมู  1  หมอ้
ใหญ่ , อน.ศรีชยั แอนน์นภาพร   เทพศิลปวสุิทธ์ิ     ลูกชุบ  1  กล่องใหญ่ , อน.ทวีชยั แอนน์สิริมน   ชยั
สุวรรณ    ไก่ผดัขิง    1  ถาดใหญ่ ,นย.พิชญา   จนัทรากุลศิริ   สร.ป่าเลไลยก์     พุทธาจีน    1  ถุงใหญ่ , 
กต.ตร.ภาค 7   คุณเฉลียว  เกาะแก้ว     ไวน์มามอบให้  2  ขวด , อน.ยอดชาย แอนน์มุกดา   สุจิตต ์     
กลว้ยหอม+กลว้ยเลก็มือนาง     1  ตะกร้าใหญ่ ,  อน.กวางฮุย  แอนน์เฉลา   อนุกูลวฒันา     ส้มจีน   1   ถุง
ใหญ่ , แอนน์เสมา  รทร.แสงชยั  อ  านวยวฒันกุล    เลย ์   1  ตะกร้าใหญ่ ,อผภ.นพ.พรชยั  บุญแสง     น า
ไวน์มามอบให้   2  ขวด  ขอบคุณครับ 

  

 

@      @ วนัที่ 3  พฤศจิกายน 2560 สโมสรโรตารีสุพรรณบุรีไดน้ าขา้วมนัไก่ จ  านวน 60 จาน  ไปเลี้ ยง
อาหารกลางวนันักเรียนอนุบาลโรงเรียนวดัสวนแตงร่วมกับต่างสโมสรในจงัหวดัสุพรรณบุรี   มีผูไ้ป
ร่วมงานดงัน้ี นย.สมชยัแอนน์สอาด  โสภาศรีพนัธ์ ,อน.อดุลย ์ แอนน์ผาสุข  วราเอกศิริ , รทร.ชชัชยั  ตั้ง
ตน้ตระกูล,แอนน์อาภรณ์  ตนัเจริญ ขอบคุณครับ   @  สโมสรโรตารีพระปฐมเจดีย ์จดักิจกรรมหารายได้
เขา้สโมสรจดัแข่งขันโบวล์ิ่ง ชิงถ้วยท่านพิชยั รัตตกุล จัดในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ  บา้นโป่ง
โบว์ลิ่ง ราชบุรี   รายได้เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือแพทย์มอบให้กับโรพยาบาลนครปฐม สโมสรโรตารี
สุพรรณบุรีสนับสนุนไป 1 ทีม 3,000 บาท @ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2560  สโมสรโรตารีปู่ เจา้สมิงพรายซ่ึง
เป็นสโมสรคู่มิตรของสโมสรสุพรรณบุรีเรา จดัฉลองครบรอบ 20 ปี ที่ห้องปู่ เจา้สมิงพราย  การแต่งกาย
เม่ือวนัวานตอนเป็นเดก็ ๆ  นุ่งกางเกงขาส้ัน  รถจะออกจากโรงพยาบาลหมอพรชยั เวลา 15.00 น. ขอเรียน
เชิญมวลมิตรโรแทเรียนไปร่วมกิจกรรมดงักล่าว  @ วนัที่  25  พฤศจิกายน 2560 ภาค 3330 โรตารีสากล   

วาระที่ 3 ข่าวจากเลขา ฯ ผชภ.นพ.จรูญพงศ์  บรมธนรัตน์ 

ในการจะมาช่วยดูแลสังคมของสุพรรณบุรี ก็ขอขอบคุณท่านอน.อดุลย์ วราเอกศิริ ซ่ึงผมเคยท างานกับ
ท่านมา   ขอฝากเน้ือฝากตวัและขอความร่วมมือจากทุกท่าน  จากโรตาร่ีแอนน์ ที่จะช่วยท าให้สุพรรณบุรี 
เป็นสุพรรณบุรีจริงๆ ผมเหลืออายุราชการ 3 ปี ก็จะขออยู่ที่ สุพรรณบุรีถา้ท่านไม่รังเกียจนะครับจะขอ
อนุญาตเกษียณอายุที่น่ีนะครับ ปัญหาตอนน้ีก็คือเร่ืองอุทกภยัปัญหาเร่ืองน ้ าซ่ึงท าให้ผมเครียดอยู่ในช่วงน้ี 
และอีกเร่ืองที่อยากจะขอความร่วมมือก็คืออีเวน้ในช่วงน้ีก็คือตูนจะวิง่เขา้จงัหวดัสุพรรณบุรีในวนัที่ 3,4,5 
ธันวาคม 2560 และจะออกจากสุพรรณบุรีในวนัที่ 6 ธันวาคม 2560 ซ่ึงก าหนดไม่ทราบวา่จะเปลี่ยนแปลง
หรือไม่เพราะสุขภาพตูนท าท่าจะแย่เพราะไปที่ไหนก็เป็นขวญัใจของผูค้น ที่ส าคญัตูนเป็นคนจงัหวดั
สุพรรณบุรี ในที่น้ีก็มีผูใ้หญ่ซ่ึงเป็นคุณลุงของตูนอยู่ดว้ย  อนัน้ีก็ตอ้งขอรณรงค์นะครับว่าในฐานะที่เรา
เป็นญาติผูใ้หญ่ของตูนเราจะช่วยเหลือตูนอย่างไร ขอบคุณครับ 

 

 

   

 

@ ปีน้ีสร.สุพรรณบุรีไดรั้บเกียรติจากภาค 3330  ให้จดัการประชุมระหว่างเมืองขึ้ นในวนัเสาร์ที่ 27  

มกราคม 2561 ซ่ึงผมไดด้  าเนินการจองสถานที่ห้องประชุมคือ ห้องประชุมห้องใหญ่ของโรงแรมสองพนั

บุรี จึงขอแจง้ให้มวลมิตรโรแทเรียนทราบ ทางผูว้า่ ฯ จะมาเยี่ยมสโมสรในวนัที่ 17 มกราคม 2561 และใน

วนัที่ 27 มกราคม 2561 จดัการประชุมระหวา่งเมืองตั้งแต่จงัหวดัประจวบ ฯ  ขึ้นมาครับ ขอความร่วมมือ

มวลมิตรโรแทเรียนเป็นเจา้ภาพ ช่วยตอ้นรับการประชุมระหวา่งเมืองในภาคกลางวนัซ่ึงเป็นภาควิชาการ 

ส่วนกลางคืนจะเป็นอะวอร์ดไนท ์ที่ทางภาคจะมอบรางวลัให้กบัผูท้ี่บริจาคเขา้มูลนิธิโรตารี  ขอบคุณครับ 

 

 

วาระที่ 4 ข่าวจาก นายก สมชัย  โสภาศรีพันธ์ 

นายนิมติ   วนัไชยธนะวงศ์    ผู้ว่าราชการจังหวดัสุพรรณบุรี  กล่าวอวยพรวนัเกดิ 

 @ เร่ืองกล่าวอวยพรเป็นส่ิงที่ผมกลวัมากนะครับเพราะผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเพราะ ผมเป็นคนที่ดุ
ลูกน้องน่ีกลวัผมมาก ก็ขอขอบคุณท่านที่ให้เกียรติผมมาเป็นตวัแทนในการอวยพร ในฐานะของตวัแทน
ของทั้งอดีตผูว้า่การภาค อดีตนายก สมาชิกโรงแทเรียน โรตารีแอนน์แขกผูมี้เกียรติทุกท่าน อา้งอ  านาจส่ิง
ศกัดิ์ ทั้งหลายขอให้ผูท้ี่มีวนัคลา้ยวนัเกิดในเดือนพฤศจิกายนน้ีประสบแต่ความสุข ความเจริญ ให้มีแต่
ความสุขมากๆ ให้มีความสุขเหมือนวนัน้ีตลอดไปและขอให้ครอบครัวของท่านมีความสุขและประสบ
ความส าเร็จทุกอย่างมาจากใจมวลมิตรโรแทเรียน ก็ขอแสดงความยินดีดว้ยครับ แฮปป้ีเบิร์ดเดย ์

 

 

   

 

นายกสมชัย   โสภาศรีพันธ์  ตวัแทนกล่าวขอบคุณ 

 @     ขอขอบคุณท่านผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี ที่กล่าวอวยพรซ่ึงวนัน้ีผมเช่ือวา่ผูท้ี่มีวนัคลา้ยวนัเกิด

ในเดือนน้ีจะประสบแต่ความโชคดี ผูอ้  านวยการสถาบนัขงจ่ือซ่ืงอวยพรให้อายุยืนเหมือนกับภูเขาทางใต้
ของจีน ถือเป็นวนัที่พวกเราโชคดีที่ไดรั้บพรอนัประเสริฐ ขอพรอนัประเสริฐ  ขอพรอนัศกัดิ์ สิทธ์ิน้ีคืน
สนองขอให้ท่านและครอบครัวจงมีสุข ความเจริญเช่นเดียวกับที่ปราถนาให้ผมมีความสุขครับ 
ขอบพระคุณครับ 

 

 

รายนามมวลมิตรโรแทเรียน บริจาคเงินให้สโมสร ฯ เพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ 

@     นย.สมชยั โสภาศรีพนัธ์    1,000   บาท ,  อน.ไกรวฒิุ    สีตลกาญจน์   1 ,000  บาท , นยล.ชยพล  ลิ้ม
จิระภิญญา , รทร.ไพศาล  ปิณจีเสคิกุล  500 บาท , รทร.ก าจร  ศรีวราสาสน์  500 บาท ขอบคุณครับ  
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ก าหนดอบรม PRE-PET ณ  โรงแรมซีไทมส์วนสนปฏิทศัน์ อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขนัธ์ ผูท้ี่จะเขา้อบรม
ก็คือนายกรับเลือก  เลขาและผูช่้วยผูว้่าการภาคที่ปีบริหารงาน  2561 -2562 @ ขอเลื่อนการส่งมอบ
โครงการน ้ าดื่มสะอาดและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือของโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 เดิม
ก าหนดในวนัที่ 17 มกราคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัที่ท่านผู ้ว่าการภาคมาเยี่ยม  เน่ืองจากสโมสรโรตารี
สุพรรณบุรีเป็นเจา้ภาพจดังานการประชุมระหวา่งเมืองจึงขอเลื่อนเพราะว่ามีงานกระชั้นชิด ส่วนก าหนด
วนัจะเป็นวนัใดขอประสานกบัทางโรงเรียนอีกคร้ัง  จะแจง้ให้มวลมิตรโรแทเรียนทราบอีกคร้ัง ส าหรับ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือไดรั้บการสนับสนุนจากสถาบนัขงจ่ือ สุพรรณบุรี  เป็นคอมพิวเตอร์
มูลค่าประมาณ 100,000 บาท  ขอบคุณครับ 

 

เจา้ของหนังสือพิมพ์คนสุพรรณ)  อน.ยอดชาย  สุจิตต์    (ประธาน อปพร.จังหวดัสุพรรณบุรี, เจา้ของ
กิจการป๊ัมน ้ ามนัเชลล ์ ถนน 340 ) อน.พูลศกัดิ์   รุ่งโรจน์ชยัพร (ประสานสมาคมศาลตายาย, นายกสมาคม
ชาวสุพรรณ )  อน.บณัฑิต  เฮงวฒันา  (นายกเทศมนตรีเทศบาลบา้นแหลม  อ.บางปลามา้)  อน.อภิรักษ ์ 
คงมาลยั  ขอบคุณครับ 

 

 

อน.อดุลย์ วราเอกศิริ  กล่าวถึงความเป็นมาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรี 

 @ ผมขออนุญาตน าเรียนถึงประวตัิความเป็นมาของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของเราแบบคร่าว ๆ นะ
ครับวา่สร.สุพรรณบุรี ไดก่้อตั้งขึ้นเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2515 โดยมีสร.นครปฐมเป็นพี่เลี้ ยงในระยะแรก
ตรงกับสมัยท่านผู ้ว่าสวัสดิ์   มีเพียรในสมัยนั้ น นายกคนแรกของเราก็คือท่านเสถียร นิธยายน 
คณะกรรมการชุดแรกมีเพียง 11 ท่าน ในปัจจุบนัน้ีทั้ง 11 ท่านไดถ้ึงแก่กรรมไปหมดแลว้ถา้จะนับอายุของ
สโมสรก็ถือว่าอายุมากแลว้เป็นวยัผูใ้หญ่แลว้คือ 46 ปี เป็นสมาชิกที่เก่าแก่ปัจจุบนัเรามีสมาชิก  43 คน 
เป็นสโมสรโรตารีที่มีแต่ผูช้ายลว้นไม่มีผูห้ญิง  เป็นสโมสรแห่งแรกของจงัหวดัสุพรรณบุรีเรา เรามีอดีต
ผูว้า่การภาคถึง 2 ท่านในสโมสรเรา มีอดีตนายกถึง 20 ท่าน นายกคนปัจจุบนัก็คือ นายกสมชยั  โสภาศรี
พนัธ์  เป็นนายกคนที่ 43   แต่เราตั้งมา 46 ปีเน่ืองจากบางสมยัก็มีการควบปี สองปีบา้ง สโมสรเราถือว่ามีผู ้
สูงวยัมากผมลองเชค็ดูแลว้มีสมาชิกเราอายุเกิน 60 ปีคร่ึงสโมสร นอกนั้นก็ส่ีสิบปี  50 ปี เฉลี่ยแลว้ไม่ต ่า
กว่า 50 ปีแน่นอน โลโก้สโมสรเราจะเป็นรูปชา้ง 2 เชือกกระท ายุทธหัตถีกันอยู่ใตเ้คร่ืองหมายโรตารี 
ดา้นล่างจะมีช่ือสโมสร สโมสรเราถื่อวา่มีความเขม้แขง็เป็นอย่างมากเราไดข้ยายสโมสรไปอีก 3  สโมสร 
ก็คือสโมสรป่าเลไลยก์   สโมสรสองพี่น้อง และสโมสรอู่ทอง และในปัจจุบนัน้ีก็ไดเ้กิดสโมสรเพิ่มอีก 2  
สโมสรก็คือ สร.เพชรสุพรรณ  และสร.สุพรรณิการ์ (มีเฉพาะสตรีลว้น)รวมแลว้จงัหวดัสุพรรณบุรีเรามี
ทั้งหมด 6 สโมสร  การประชุมสโมสรเดิมทีเดียวเราประชุมกันทุกวนัพุธหน่ึงเดือนประมาณ 4-5 คร้ังแต่
ในปัจจุบนัเราก็ประชุมวนัพุธ แต่ลดเหลือเพียง 2 คร้ังคือพุธแรกของเดือนและพุธที่ 3 ของเดือน สถานที่
ประชุมก็คือห้องประชุมแห่งน้ีโรงแรมสองพนับุรี น่ีก็คือประวติัคร่าวๆของสโมสรโรตารีสุพรรณบุรีของ
เรา ผมอยากจะขอแนะน าสมาชิกของเราที่สมควรจะได้รับการยกย่อง เป็นบุคคลที่มีบทบาทในสังคม
ประมาณ 4-5 ท่านที่เห็นควรว่าจะแนะน า  อผภ.ไพโรจน์  จิระเสวีจินดา  อผภ.นพ  พรชัย  บุญแสง  
(เจา้ของรพ  พรชยั) อน.ศิระ   รุ่งเรืองศรี (นายกสมาคมตงฮั้วฮว้ยก๊วง, ประธานสมาคมตระกูลลิ้ม 

 

 

   นายนิมิต   วันไชยธนะวงศ์     ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าว 

@  กราบขอบพระคุณครับที่ไดเ้ชิญผมมาร่วมงานของโรตารีแห่งน้ีครับ จริงๆแลว้ผมก็เป็นสมาชิก
สโมสรโรตารีสันป่าตอง เชียงใหม่ก็ท  ากิจกรรมร่วมกนัมาโดยตลอดท างานก็ใชม้วลมิตรโรแทเรียนมามี
ส่วนในการดูแลรับใชสั้งคม มาร่วมกนั ก็ดีใจมาอยู่ที่น่ีก็มีมวลมิตรโรแทเรียนและแอนน์ก็รู้สึกว่ามีความ
รัก  มีความสามคัคีกนัเป็นอย่างดีก็จะขอพูดส้ันๆ ในฐานะที่ไดม้าอยู่ที่จงัหวดัสุพรรณบุรีขอปวารณาตวันะ
ครับวา่มาอยู่ที่น่ีให้สัญญากบัทุกท่านไวว้่าจะตั้งใจท างานซ่ือสัตย์ สุจริต  จะไม่มีคิดนอก คิดใน ในเร่ือง
การทุจริต วนันั้นผมโชคดีนะครับ ผมไปมอบนโยบายที่อ  าเภอดอนเจดีย ์ ที่ตั้งหอประชุมอยู่ใกล้ๆ กับพระ
บรมราชานุสรณ์ของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชพอดี ผมก็ให้ท่านเป็นพยานเลยว่ามาปฏิบตัิราชการของ
ผมที่จงัหวดัสุพรรณบุรี กระผมถา้ท าส่ิงใดที่ไม่ดีต่อจงัหวดัสุพรรณบุรี  ไม่ดีต่อเกียรติยศและศกัดิ์ ศรีต่อ
การเป็นผูว้่าราชการจงัหวดัก็ขอให้มีอนัเป็นไป  ก็ขอสัญญากับทุกท่านว่ามาอยู่ที่สุพรรณบุรีน้ีจะตั้งใจ
ท างานและขอความร่วมไม ้ร่วมมือจากทุกท่าน  ผมมีประเดน็จะพูดนิดนะครับจงัหวดัสุพรรณบุรี มีดชันีช้ี
วดัของส านักงานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซ่ึงเป็นส านักงานที่มีหน้าที่จดัท าแผนพฒันาประเทศ
ท ามา 13 แผนแลว้นะครับ ประเทศชาติของเราที่พฒันาอย่างเป็นรูปแบบก็โดยส านักงานพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเรา  ส านักงานน้ีได้ท  าดัชนีการพัฒนาคนของประเทศเราทั้ ง 77จังหวัด รวม
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงทุกท่านตอ้งช่วยผมนะครับโดยดชันีช้ีวา่จงัหวดัสุพรรณบุรีมีการพฒันาคนน้อยมาก 
โดยเฉพาะดชันีชีวดัชุมชนและครอบครัว สังคมอยู่ในเกณฑต์ ่า หรือน้อยมาก อยู่ล  าดบัที่ 77  จาก 77 นั่น
แสดงวา่ชุมชนและครอบครัวของเรามีปัญหา  ตวับ่งบอกว่ามีปัญหาคือครอบครัวที่มีผูสู้งอายุอยู่คนเดียว 
อยู่ล  าดบัที่ 77  จาก 77 และความภาคภูมิใจของคนจงัหวดัสุพรรณบุรีคือถนน  หนทางไปไหนมาไหน
สามารถโออ้วดเขาได้ ที่อื่นเขาอิจฉานะครับ แต่ดัชนีช้ีวดัเร่ืองการคมนาคม การส่ือสารของประเทศ 
จงัหวดัสุพรรณบุรีไดท้ี่ 77 จาก 77  เช่นเดียวกนัเพราะอะไร ถนนก็ดี  อะไรก็ดีเขาเอาดชันีตวัช้ีวดัตวัหน่ึงก็
คือสถิติการเกิดอุบตัิเหตุตามทอ้งถนนจงัหวดัสุพรรณบุรี  มีสถิติสูงสุดของประเทศไทย ผมคิดวา่เคร่ืองไม ้
เคร่ืองมือที่ผมมีจากการไดท้  างานมาทุกจงัหวดั  ทุกต าแหน่งที่ท  างานมาผมอาศยัมวลมิตรโรแทเรียนโดย
ตลอดนะครับ เพราะโรแทเรียนเป็นกลุ่มของสังคมที่มีความพร้อม  มีความเสียสละที่จะรับใชสั้งคมซ่ึงผม
ก็อยู่มาตั้งแต่ปี 46-47 ก็อยู่มาโดยตลอด  อาศยัส่ือสารจบัไมจ้บัมือกบัโรแทเรียนทัว่โลก 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 3 


